

# CẤU TẠO ĐỊA CẦU

## SAGIANG

### I.- ĐỊA CẦU HIỆN HỮU

Thái dương hệ chúng ta sau khi đã định hình bắt đầu tung ra ngũ năng từ Mặt trời, một khối lửa vĩ đại có nhiệt năng tới 15.000 độ và quang năng với vận tốc 300.000 km mỗi giây với quang năng hùng hậu chiếu rọi xa tới hàng trăm ngàn quang niên. Các vi linh tử khoáng vật từ Thượng giới giáng lâm, nương theo quang năng và nhiệt năng của Định tinh (Mặt Trời) phối hợp tinh chất nguyên tử không gian với âm dương nhị nguyên và ngũ năng tạo ra bầu lửa thứ nhất chịu ảnh hưởng Từ năng của Định tinh nguội dần xoay trên một quỹ đạo do từ trường của Định tinh, tạo ra đệ nhất địa tầng: một lớp tro làm thành vòng đai bao che khối lửa bên trong, cả tỷ năm sau, lại rung chuyển phún dung nham ra tạo thêm lớp vỏ thứ nhì, địa tầng thứ nhì, và cả triệu năm sau nữa tạo ra địa tầng thứ ba với núi đồi, đất đá, nhưng khối lửa trong ruột yếu, nhưng ở gần Định tinh chưa có nước nên tạm danh xưng Thủy hành tinh. Từ đó cả mấy tỷ năm sau lại tiếp tục tạo lập thêm hành tinh thứ nhì tạm danh xưng Kim Hành tinh. Nhưng với 2 hành tinh này do quá gần Định tinh quá nóng, nên không tăng trưởng được thêm địa tầng nữa, nên gọi là Tử hành tinh, vì không có đủ yếu tố tứ đại :Lửa, Đất, Gió, Nước, tức nhiên không có sinh vật. Trải qua mấy tỷ năm hình thành thêm hành tinh thứ ba, các vi linh tử khoáng vật tạo được vòng đai thứ nhất, nhờ xa định tinh, nhiệt năng giảm bớt hình thành đệ nhất địa tầng với lõi dung nham màu đen cứng rắn, Hắc thạch, qua mấy tỷ năm sau, lại chấn động dung nham, phún ra tạo ra địa tầng thứ nhì với lớp đá màu vàng, Hoàng thạch, kế tiếp địa tầng thứ ba tạo ra lớp đá màu xanh, Thanh thạch, nhưng chấn động quá dữ dội chỗ lồi lên tạo ra núi đồi, chỗ lõm xuống móp méo nhiều thành biển và đại dương về sau. Các đại lục bắt qua đệ tứ địa tầng tạo ra những dãy núi cao, và các bình nguyên rộng lớn. Lớp đất đá do phún xuất thạch tạo hình màu trắng và lớp sau màu đỏ. Chính lớp đất này chứa rất nhiều quặng mỏ do các vi tử gốc kết hợp ra 3 loại: thể lỏng: Thủy ngân, thể rắn: sắt, đồng, chì, kẽm, nhôm, vàng, bạc... thể hơi: Dương khí, Khinh khí, Thán khí... bị chèn ép phải tung ra bên ngoài lập thành bầu khí quyển bao quanh và tạo ra màn Orion chống đỡ tia hồng tử ngoại của Dương quang tuyến. Trong lúc đó Dương khí phối hợp Khinh khí (OH<sub>2</sub>) tạo ra hơi nước gặp lạnh về đêm đông lại thành nước khắp nơi tạo ra biển cả sông hồ. Hơi nước nhiều quá tạo ra mây gió bay vào Đại lục đông lạnh làm mưa tạo ra suối ngòi rạch và sông. Ở vùng hàn đới chúng tạo ra tuyết trên mặt đất, và đóng băng ở biển và sông. Vào mùa nắng nóng băng rã rời thành băng đảo và băng sơn, trôi linh bình trên biển cả rất nguy hiểm cho tàu đi biển, điển hình là Thương thuyền Titanic đầu thế kỷ 20 bị thảm hại bởi băng sơn giết chết cả ngàn hành khách nơi Bắc Đại tây dương. Có nước tức nhiên là đủ tứ đại :Lửa Đất, Gió, Nước,mới đúng nghĩa sanh hành tinh. Như vậy Địa hành tinh là sanh hành tinh mà ta gọi là địa cầu. Một hành tinh thứ ba trong số 9 hành tinh của thái dương hệ chúng ta. Vi linh tử khoáng vật tiếp tục cấu tạo thêm các tử hành tinh thứ tư, Hoả tinh, kế tiếp Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hoả thành tinh, Thổ hành tinh và cuối cùng Pluton bé nhỏ và ở xa nhất. Dương quang tuyến càng đi xa nhiệt năng càng yếu đi, nên các tử hành tinh càng lạnh thêm. Như vậy địa cầu là sanh hành tinh duy nhất của Thái dương hệ này, các vi linh tử thực vật giáng phạm cấu tạo ra tế bào thực vật trong nước. Còn các tử hành tinh khác thiếu nước, nên vi linh tử thực vật không sinh động được. Đơn bào thực vật là những trứng nước li ti mắt thường không thể thấy được, cả mấy triệu năm sau chúng phối hợp nhau ra đa bào thực vật là tế bào gốc đầu tiên, tạo ra rong, rêu, tảo. Lần hồi tăng trưởng lên thủy thảo và tiến dần lên thủy mộc. Từ đó tạo ra hạt bào tử theo hơi nước lên mây gió đưa vào đại lục, theo mưa rơi xuống nẩy mầm tạo ra thảo mộc và tăng trưởng thành bình nguyên, cao nguyên, rừng rậm bao phủ mặt đất, tuy nhiên ở sa mạc hạt bào tử phải sống tiềm sinh trong cát, chờ mưa tới nẩy mầm lên tăng trưởng nhanh chóng cho kịp tạo hạt bào tử tiềm sinh và khô héo chết hết, chỉ tồn tại loại xương rồng hấp thụ tiên thiên khí bằng gai, trơ trụi không lá, chứa nước trong thân cây chịu đựng suốt mùa nắng. Chúng cũng đơm hoa kết hạt duy trì nòi giống. Có mặt thảo mộc biến thể tứ đại thành Ngũ hành và Mộc chủ tri: Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy. Trải qua hàng tỷ năm mới tới vi linh tử động vật lâm phạm tạo tác tế bào động vật cũng ở trong nước. Những đơn bào này là vi trùng và vi khuẩn là nguyên sinh động vật đầu tiên. Chúng cũng lần hồi phối hợp nhau thành đa bào động vật. Chính chúng là tế bào gốc của động vật. Từ đó chúng tạo ra Thấp sinh động vật, tiến lên Hoá sinh động vật, lần hồi lên Noãn sinh động vật và cuối cùng là Thai sinh động vật. Thai sinh động vật tuyệt hảo nhất là khỉ vượn, dã nhân, đười ươi, lâm nhơn và tuyệt nhơn có tới đa 22 cặp N nhiễm thể, lại còn thêm loại khủng hâu to lớn chống chọi với tứ đại động vật: Điều, Ngư, Xà, Tượng và bị tuyệt chủng khi cuối cùng tranh đấu với nhóm khủng long. Cách đây 1 triệu rưỡi năm mới tới giai đoạn vi linh tử nhơn sinh giáng phạm cấu tạo ra con người với 5 sắc dân sống riêng biệt 5 châu: Da Đen ở Nam Thiên bộ châu, Da Trắng ở Bắc cực Lưu

châu, Da Vàng ở Đông thảng thần châu, Da Xanh ở Đại dương châu, Da Đỏ ở Tây Ngưu hạ châu. Với 4 biển lớn :Đông hải (Thái bình dương) Tây hải (Đại tây dương) Nam hải (Ấn độ dương) và Bắc hải (Bắc băng dương) Dân số ban đầu trên dưới 500.000.

## II.- CẤU TRÚC ĐỊA CẦU

Cách đây 5 tỷ năm sau khi tử hành tinh Kim Tinh thành hình và xoay trên quỹ đạo thứ nhì theo từ trường của định tinh, vi linh tử khoáng vật tiếp tục kích động âm dương nhị nguyên của khối nguyên tử với trợ lực của Ngũ năng đưa đến nhiệt lượng cao phát ra tiếng nổ tạo ra tiếng nổ dữ dội tạo thành khối lửa cũng bị từ trường Định tinh lẫn xoay theo quỹ đạo thứ ba. Khối lửa này bị rất nhiều khối lửa vân thạch và vân sa thạch chạm vào làm rung chuyển nó và khiến nổi u nần lên, phải tự giảm chế nhiệt lượng và trải qua 1 tỷ năm nữa nó bắt đầu nguội dần do không gian nó di chuyển qua lạnh lẽo, đến tới từ từ lớp tro do dung nham nguội dần tạo ra lớp đất đá màu đen cứng rắn. Đây là đệ nhất địa tầng, lớp hắc thạch đầu tiên của địa cầu. Các vân thạch cứ chạm vào mãi làm cho lớp vỏ này bị xâm thực mãi tới cả tỷ năm sau, làm chấn động khối lửa trong ruột nhào lui nhào tới tung ra dung nham những nơi bị bể tạo ra địa tầng thứ hai, dung nham nguội dần tạo ra lớp vỏ đất đá màu vàng, Hoàng thạch. Với 2 lớp vỏ, địa cầu được tạm ổn cả tỷ năm nữa, tới cách đây 2 tỷ năm, bị va chạm bởi vân thạch, dung nham lại phún ra do những nơi bị bể tạo ra dung nham thạch màu xanh bao quanh rất chắc chắn. Đây là địa tầng thứ ba, nhưng bề mặt nguội dần không đồng đều, khiến cho chỗ lồi, chỗ lõm: Chỗ lồi là những núi đồi sau này, chỗ lõm là đại dương và biển nhưng chưa có nước. Tới cách đây 1 tỷ rưỡi năm, lớp đất đá ép dần lại và các căn bản vi tử bắt đầu phối hợp nhau theo chủng loại tạo ra kim loại với 3 hình thể: lỏng là thủy ngân, rắn là kim loại chánh: Sắt, đồng, chì... và thể hơi bốc lên không tạo thành bầu khí quyển: Dưỡng khí, Khinh khí, thán khí, đạm khí... Dưỡng khí và khinh khí phối hợp nhau tạo thành hơi nước, đông đặc lại thành nước lấp hết đại dương và biển, còn trên mặt đất đá thành tuyết, băng, giá. Hơi nước rất quan trọng trong việc tạo lập đệ tam địa tầng. Chúng làm thay đổi diện địa, tạo ra suối khe, ngòi rạch, sông hồ biển cả và đại dương, chúng cứ việc mang đất cát đá sỏi theo dòng nước mang ra tạo cồn, cù lao, bờ biển, bán đảo và hải đảo cùng quần đảo, do chúng soi mòn đất đá trên núi đồi, tạo thành thung lũng. Riêng bình nguyên và sa mạc chúng chỉ mưa rơi tạo ra thảo mộc tràn đầy mặt đất, tạo thành rừng rậm và cao nguyên. Mặt địa cầu bắt đầu hiện rõ ra đại lục phân biệt với biển cả và đại dương. Nhưng vẫn chưa yên do các địa lục bị chấn động bởi núi lửa quá trầm trọng, khiến cho đại lục Nam Mỹ bị tách rời ra từ Tây Phi châu, nối liền Đại tây dương và Bắc băng dương, đồng thời 2 rặng núi Appalach và Rocky nổi lên ở Bắc Mỹ, Nam Âu châu tách ra khỏi Bắc Phi châu tạo ra Địa trung hải. Còn Đông Phi tách rời Tây Á Châu tạo ra Hồng hải. Còn vùng biển giữa Bắc Á và Nam Á bị nổi lên rặng núi Hi mã Lạp sơn chạy dài tới Thái bình dương, nối liền Bắc Á và Nam Á, trong lúc Đại dương châu bị phân tán ra 40.000 hòn đảo lớn nhỏ, còn vùng Nam Cực địa, Úc đại lợi và Tân Tây Lan bị tách rời ra. Địa tầng thứ tư cách đây 1 tỷ năm tạo hình thể địa cầu hiện nay, tạo ra lớp đất trắng, nhứt là cát trắng và đất sét trắng rất quý trong việc chế tác thủy tinh và đồ sứ. Núi lửa còn tung dung nham mãi tạo thành Hồng thạch và đất đỏ. Vành đai núi lửa vẫn còn ngấm ngấm dọc theo bờ Thái bình dương, nhứt là các đảo do núi lửa tạo hình ở giữa Thái bình dương vẫn tiếp tục mãi đến nay mở rộng thêm quần đảo Nam Hạ uy Di. Ở giữa biển khi giống sinh vật san hô tăng trưởng quá nhiều chúng tập trung từng nhóm và chết đi hoá thạch tạo ra những hòn đảo san hô do đất phù sa đắp bồi, như những hòn đảo san hô ở vùng biển Nha Trang nổi tiếng với Tổ Yến. Khi Thảo mộc trong địa tầng thứ tư bắt đầu phát hiện cách đây từ 1 tỷ năm đến 700 triệu năm, tạo ra hoa lá cành xum xuê khắp mặt đất núi đồi từ thủy thảo mộc đến thảo mộc tiến hành đến đại danh mộc, mới thấy le lói thủy động vật xuất hiện cách đây từ 650 triệu năm đến 600 triệu năm, từ đơn bào động vật đến đa bào động vật, tiến tới thủy tộc cá tôm, kinh ngư và nhân ngư. Từ đó tiến tới loài lưỡng cư động vật, từ loại thấp sinh động vật đến hoá sinh động vật và noãn sinh động vật. Loài Noãn sinh động vật phát triển rất mạnh, nhứt là loại khủng long, kỳ đà long, hoành hành dữ dội, chúng tự huỷ diệt nhau. Chỉ có loài điều cầm tồn tại. Sang qua tới thai sanh động vật cách đây từ 300 triệu năm đến 250 triệu năm, mặt địa cầu thay đổi ít hơn, núi lửa tạo ra lớp đất đá đỏ rất phì nhiêu và nhiều kim loại: vàng, bạc, sắt, đồng, chì, nhôm và nhứt là các quặng mỏ dầu và quang chất. Riêng mỏ than đá do cây rừng xưa bị cháy thành than hoá thạch làm nhiên liệu chạy máy phát điện và đại công nghệ. Xuyên qua DNA người ta tính rất chính xác tuổi các tầng đất đá, quý kim và quý thạch, chỉ đến các bộ xương hoá thạch để khai thác đúng tuổi, nếu khai thác sớm chúng non tuổi, nên mới có nhiều hạng tuổi kim loại như vàng 10 hay 18 carat là vàng non, cũng như vàng găm có 8 carat, chỉ có vàng 24 carat mới đúng tuổi. Cẩm thạch, ngọc, châu, kim cương, Mã não, sa cừ cũng thế. Lớp hắc thạch có tuổi cao nhứt trong 5 loại đá chánh thức còn đất đá đỏ do phún xuất thạch mới tạo hình sau này nên không cứng gì hết. Còn loại đá bùn cũng mới tạo hình nên mềm hơn loại đá khác, đá vôi cũng mới tạo từ địa tầng thứ tư nên dễ bị nước

xâm thực tạo ra nhiều hình thể núi non lạ lùng hùng vĩ. Như thế địa cầu phải mất trên 5 tỷ năm mới hình thành cấu trúc hoàn bị, để cuối cùng cách đây 1 triệu năm mới cấu tạo con người hoàn chỉnh nhứt trong sinh vật để làm chủ vạn vật mặc sức đời non lấp biển, hồ phong hoá vũ, hoành hành địa cầu bằng vũ khí nguyên tử để rồi phải chết hết 9/10 như loài, tạo lập lại cuộc sống địa đàng. Nhưng rủi cho nó đã tới thời tận thế vào thế kỷ 33 khi sao chổi chạm vào Mặt Trăng bề nát ra tuôn tất cả đất đá cát bụi lấp hết mặt đất, khiến địa cầu chết tức tưởi oan uổng, khổ cho toàn dân phải di tản sang sinh hành tinh bạn trong không gian, sống nhờ vả với người ta. Đáng lý ra địa cầu có tuổi thọ 14 tỷ, nhưng mới có 5 tỷ tuổi mà chết yểu, cũng do phần số “Từ sanh hữu mạng”.

### **III.- ĐỊA CẦU SANH HÀNH TINH SINH ĐỘNG CỦA THÁI DƯƠNG HỆ**

Hiện nay, các khoa học gia đã đưa phi thuyền thám hiểm các hành tinh trong thái dương hệ hầu tìm con người trong không gian, sau khi khám nghiệm xác chết của người hành tinh đến tham quan địa cầu bị thảm nạn. Quý ngài tin tưởng sẽ tìm được con người khác trong không gian, như những người UFO đã đến tham quan địa cầu, nhưng chưa có hiệu quả, vì các phi thuyền đi mãi mười mấy năm rồi mất hết tín hiệu. Nhưng các UFO đến tham quan địa cầu đến nay cả ngàn chuyến, khiến các nhà Bác học và khoa học gia lo ngại chiến trận liên hành tinh sẽ xảy ra có lẽ vào thế kỷ 22 mà địa cầu chưa có đủ năng lực tiếp chiến kể như bại trận, và sẽ bị nô lệ hoá. Làm sao đây?

Theo thần kỳ linh điển làm bàn đôi chút thiên cơ: Vào năm Con Ngựa tình hình năm châu, máu đổ thịt rơi, chết thảm bởi Thế chiến thứ Ba “Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, Can qua tứ xứ khởi đao binh. Mã đề Dương cước anh hùng tận, Thân Dậu niên lai kiến thái bình”. Thật sự 4 xứ Hồi giáo đã dấy động đao binh, chết chóc do Ba Tàu thúc đẩy. Tới năm con Ngựa có lẽ vào tháng 8 (Niên lịch 283 năm đáo hạn 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa nhật trong mỗi tuần lễ có 5 ngày) Thế chiến thứ Ba bùng nổ do Mã đề nghĩa là ngựa hí. Kế tiếp chiến tranh nguyên tử phát động khiến cho động vật và thực vật chết hết do Dương cước là dê đá và chúa tể loài hoa tượng trưng: Anh, chúa tể loài thú tượng trưng: Hùng. Địa cầu ngưng lại tất cả chết hết do phòng xạ nguyên tử, nhưng nhờ Hồng quang điện tuyến của Thượng đỉnh nhiếp độ: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức sống trở lại không tới 1/10 như loài để được tuyển chọn vào cuộc sống địa đàng Thượng nguơn Thánh Đức do Long Hoa giáo chủ chủ trì tại Kim Điện. Chính Long Hoa giáo chủ truyền đạt dương quang điện tử tuyển cho 18 đại đệ tử quản nhiệm 18 vùng Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng thuần thực, còn điểm xuyên thêm Trung hoà quang điện tử nữa. Chính Ngài đã tiên đoán chính xác vào thế kỷ 22 chiến trận hành tinh xảy ra ở Địa cầu và nhờ huyền lực 18 đạo sư cùng hợp lực với ngài sử dụng Trung hoà quang điện tử triệt hạ các đĩa bay UFO và bắt khiển dụng hoá tất cả vũ khí dương quang điện tử bắt trọn hết tù binh. Ngài lại hậu đãi gây cảm tình và chăm sóc các thương binh. Lại còn cho họ tham quan sinh động của nhân dân hiếu khách địa cầu, chớ thương binh lành bệnh thiết đại yến tiền đưa. Nhờ đó mà giao thương thân mật để rồi tới thế kỷ 33 mới được tiếp đón trú ngụ nơi sinh hành tinh họ, khi Địa cầu thọ nạn. Như thế vào thế kỷ 22 sau chiến tranh hành tinh, các nhà bác học và khoa học gia địa cầu nhờ giao dịch với kỹ thuật tân tiến chế tác các đại phi thuyền không gian từ thế kỷ 31 chuyển vận dân chúng tuần tự lên sinh hành tinh bạn di tản từ từ cho đến cuối thế kỷ 22 trước khi Địa cầu thọ nạn. Chúng ta ngưỡng mộ ân đức sâu dày của Long Hoa giáo chủ sẽ 3 lần cứu dân độ thế: Lần thứ nhứt, khai hội Long Hoa nhiếp độ 1/10 như loài sang qua Thượng nguơn Thánh đức sau khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ ở Hoa Nam, lần thứ nhì, triệt hạ chiến tranh hành tinh cứu thoát vòng nô lệ hành tinh, lần thứ ba, đưa thoát khỏi địa cầu, toàn thể nhân dân về tạm dung nơi hành tinh bạn trong không gian, trước khi địa cầu bị tận thế oan uổng. Hiện nay, nhiều người ngưỡng vọng Long Hoa giáo chủ, trông chờ Ngài thống nhứt tôn giáo, tránh nạn thánh chiến của các tôn giáo quá khích, tàn sát tín đồ tôn giáo khác, khủng khiếp do kỳ thị tôn giáo của nhóm giáo dân cuồng tín mà chánh quyền không thể can thiệp, lại còn đốc thúc thêm để hưởng lợi nhuận tinh thần hiếu chiến hết sức độc ác Đây chính là nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng, triệt tiêu hết mọi tôn giáo sau khi đã chết đi sống lại, con người mới thức tỉnh tôn giáo mình không cứu độ gì mình cả, nên mọi hiểm khích tiêu mất hết, chỉ còn tin tưởng Đạo Trị do Long Hoa Giáo Chủ hồng dương chánh pháp Thiên Ánh Đạo Vàng, lấy thiện nghiệp làm căn bản, loại trừ hết ác nghiệp tự trong tâm tư.

Sacramento, ngày 21 tháng 12 năm 2013  
SAGIANG